

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดภัย เสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖

<b>ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</b>	กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนงาน การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ การประเมินให้แก่สถานศึกษาที่มีความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน จากคณะกรรมการฯ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๖ หากสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับตามที่กำหนด สถานศึกษา จะได้รับการประกาศเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ดีเด่น” ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ตามลำดับ
<b>สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</b>	คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน โดยมุ่งหวังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"><li>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท</li><li>๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท</li><li>๓. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท</li><li>๔. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท</li><li>๕. นางพองจันทร์ สุทธิพรมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้ล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ คณะทำงาน จัดทำคู่มือฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ</li></ol>
<b>ผลจากการมีส่วนร่วม</b>	สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ระดับทอง จำนวน ๙ แห่ง</li><li>๒. ระดับเพชร จำนวน ๓ แห่ง</li><li>๓. รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง</li></ol>
<b>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา</b>	กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดำเนินการประเมินสถานศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์จาก คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

# จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  
Chainat Provincial Education Office



ประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการ  
ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวด้านเชิงประจักษ์

ฉบับที่ ๑๕๐/๒๕๖๗



วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวด้านเชิงประจักษ์ ของสถานศึกษาระดับเพชร ณ โรงเรียนวัดใหญ่ อำเภอมโนรมย์ โรงเรียนวัดธรรมามูล อำเภอเมือง และโรงเรียนวัดสุฤดาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท



๐๕๖ ๔๑๐ ๖๗/๑

[www.cntpeo.go.th](http://www.cntpeo.go.th)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

[saraban@cntpeo.go.th](mailto:saraban@cntpeo.go.th)